

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra văn bản của UBND tỉnh về việc thống nhất đơn giá bồi thường với cây trồng trong giai đoạn vườn ươm khi thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam; tờ trình về việc đề xuất phương án phân bổ kế hoạch vốn từ ngân sách trung ương bổ sung năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; văn bản xin ý kiến đối với dự án cải tạo, nâng cấp luống cửa Trà Lý theo hình thức hợp đồng BOT; văn bản về việc thực hiện hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi tại xã Đông Quý (Tiền Hải); văn bản về việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, thay mặt Thường

trực HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc chỉ đạo xây dựng phương án đền bù đặc thù cho 5 hộ dân xã Phúc Thành (Vũ Thư) thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam là cần thiết và thống nhất với chủ trương áp dụng cơ chế đặc thù với 5 hộ dân xã Phúc Thành. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định của Nhà nước, tình hình thực tế xác định đơn giá đền bù cụ thể, hợp lý; các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chính sửa lại thể thức văn bản tờ trình và cách thức tính đơn giá đền bù thỏa đáng để người dân không bị thiệt.

Về phương án phân bổ kế hoạch vốn từ ngân sách trung ương bổ sung năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các ngành liên quan cần có báo cáo, giải trình cụ thể để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới theo các quyết định đã ban hành bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất với việc triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp luống cửa Trà Lý theo hình thức hợp đồng BOT; đồng ý UBND tỉnh căn cứ quy định của Nhà nước và tình hình thực tế có phương án giải quyết thỏa đáng và thống nhất đơn giá hỗ trợ hợp lý, đúng luật.

Với việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và thành phố Thái Bình nghiên cứu tính toán phương án đền bù cụ thể, đúng luật; nếu các hộ trong diện thu hồi đất thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Mậu Kiến, đoạn qua khu công nghiệp Phúc

Khánh (thành phố Thái Bình) đồng thuận cao với phương án đền bù thì làm văn bản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9, nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 của Thường trực và các ban HĐND tỉnh. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với đội ngũ làm công tác giáo dục, doanh nhân trong các khu, cụm công nghiệp; rà soát các đơn vị được phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản để tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện...

GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

tích cực phối hợp làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền để ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên. Qua kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị cho thấy không có tình trạng lộng quyền, lạm quyền trong quá trình thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra. Quá trình thanh tra đã phát hiện các vi phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính các tập thể, cá nhân để xử lý sai phạm... Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác phối hợp giải quyết các vụ án có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa thống nhất cao; việc chủ động phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng còn ít; tình hình an ninh, trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự, nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, báo cáo kịp thời, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý vấn đề ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm hiệu quả và an toàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong công tác bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt việc giám sát các đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thanh toán cuối mỗi vụ canh tác hàng năm. Tập đoàn TH cam kết trả lại đất đúng hiện trạng ban đầu về cơ sở hạ tầng, trong quá trình cải tạo để thực hiện dự án không phá vỡ mặt bằng hệ thống giao thông, thực lợi kiến cơ hiện có; các gia đình có điện tích đất cho thuê

sẽ được tập đoàn tạo điều kiện tiếp nhận lao động tham gia sản xuất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã báo cáo kết quả khảo sát, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao dự kiến

cho Tập đoàn TH và một số doanh nghiệp thuê; những kiến nghị và vướng mắc trong quá trình vận động người dân tham gia tích tụ ruộng đất. Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH - Tập đoàn TH đã giải đáp những thắc mắc của lãnh đạo các xã nơi dự án dự kiến sẽ triển khai.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của huyện Vũ

Thư và các xã đã chủ động, tích cực phối hợp với doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Thống nhất diện tích đất thuê để triển khai thí điểm dự án tại huyện Vũ Thư theo đề nghị của Tập đoàn TH là 1.095ha ở 3 vùng. Trước mắt, từ nay đến hết năm 2017 tập trung triển khai thực hiện mô hình làm điểm tại 3 xã: Hòa Bình, Song An, Nguyễn Xá với

diện tích 154,6ha. Trong đó, thời gian thuê đất theo từng chu kỳ, thời gian mỗi chu kỳ là 25 năm; giá thuê đất từ 150 - 220kg thóc/sào/năm với từng loại đất canh tác, trong đó 5 năm điều chỉnh giá thuê đất một lần, mỗi lần không quá 5%; 3 năm thanh toán tiền thuê đất một lần. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ mô hình điểm này.

CỰ LỘNG HỘI KỶ ĐỨC



Rước kiệu quay đình Lộng.

Khoảng năm 938 - 944 thế kỷ X, vùng đất Cựu Lâm (nay là phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình) có một vùng đất rộng, lau lách rậm rạp, sông ngòi chằng chịt như mạng nhện, lại có cửa biển nằm sâu trong đất liền để rồi trong cái mệnh mang trời đất như chạm vào nhau hoang đại khiến Trần Lâm, một tướng quân tài giỏi của triều đình Ngô Vương lúc đó sớm nhận ra giá trị "độc nhất vô song" đặt tên là Kỳ Bố Hải khẩu và nhanh chóng chọn vùng đất trù mật này gây dựng thế lực, xưng Minh Công hào kiệt. Cựu Lộng là một trong những phòng tuyến quan trọng của Kỳ Bố Hải khẩu.

Tại đình Cựu Lộng (phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình) còn lưu giữ bức đại tự được các vương triều phong kiến ban tặng năm chữ: "Thiên địa hội kỳ đức", có nghĩa là vùng đất Cựu Lộng này là nơi trời đất hội tụ nên tài của tướng công (ý chỉ Trần Lâm). Dân gian ở Lạc Đạo (Kỳ Bố xưa) vẫn lưu truyền nhiều câu chuyện kể về vùng đất có tên nôm là Lộng, Lạc Đạo, Đậu, Kim... (nay là phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình), tất cả đều nằm trong vùng Kỳ Bố Hải khẩu, phòng tuyến quan trọng bảo vệ biên cương quốc gia của triều đình Ngô Vương giữa Lạc Đạo (khu vực biển nằm sâu trong đất liền) và biển khơi. Tương tài phải tìm đất dụng võ, đất làng Cựu Lộng thuộc Kỳ Bố Hải khẩu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các thế lực cát cứ. Cư dân từ vùng núi phía Bắc cùng luống dân di cư ở rừng núi phía

Nam hiểm trở tụ hội về đây tìm đất mưu sinh đã tạo nên một quần cư cạnh tranh sinh tồn dữ dội. Đồng thời, đất đai được các sông lớn bồi đắp phù sa đã tạo nên một vùng canh tác màu mỡ, sản vật dồi dào khiến nhiều bậc hào kiệt cũng muốn xưng hùng, độc chiếm nơi đây nhưng duy nhất chỉ có tướng công Trần Lâm vùng vẫy xưng hùng một phương.

Câu chuyện thứ nhất mà sử cũ chép rằng: Bấy giờ trong nước rối loạn, Đinh Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn rời bỏ Hoa Lư (Ninh Bình) tìm đường sang vùng Kỳ Bố Hải khẩu đi theo sứ quân Trần Lâm. Trần Lâm thấy Bộ Lĩnh là người khôi ngô khác thường và có độ lượng nên giao cho binh quyền. Nương nhờ thế lực của Trần Lâm, Đinh Bộ Lĩnh đã biết đường binh liên xin phò tá Minh Công trở về vùng rừng núi Hoa Lư củng cố sức mạnh, gây thanh thản và dần dẹp yên, thu phục các thế lực địa phương, bình ổn cuộc nội chiến tương tàn. Tương truyền, năm Tân Hợi (951) đời hậu Ngô Vương, Nam Tấn Vương cùng Thiên Sách Vương đem quân đến Kỳ Bố đánh nhưng cả hai đều đại bại trước sức mạnh của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh, phải rút quân về. Đến khi nhà Ngô mất, Đinh Bộ Lĩnh dù hàng được các sứ quân Ngô Xương Xí, phá được Đỗ Động của Nguyễn Cảnh Thạc. Từ đó, Đinh Bộ Lĩnh đánh dần và thắng đấy, được tôn là Vạn Thắng Vương, chỉ trong một năm Đinh Bộ Lĩnh đã bình được các sứ quân, lập thành nghiệp đế. Năm Mậu Thìn (968), Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng

đế, lấy hiệu là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Ấy cũng là cơ duyên của Bộ Lĩnh bởi "thủ lĩnh cơ lâu" đã có một thời đầm mình trong vạt khi đất trời vùng Kỳ Bố, được Trần Lâm truyền dạy cho những chiêu đả binh, vạch kế sách binh trị thiên hạ ngay trên mảnh đất "cuối bãi ven bờ" đầu xanh, mặt ngọt này.

Câu chuyện thứ hai vẫn được các bậc cao niên ở làng Cựu Lộng kể: Năm 971, Ngô với con là Đinh Liễn rời bỏ Hoa Lư (Ninh Bình) tìm đường sang vùng Kỳ Bố Hải khẩu đi theo sứ quân Trần Lâm. Trần Lâm thấy Bộ Lĩnh là người khôi ngô khác thường và có độ lượng nên giao cho binh quyền. Nương nhờ thế lực của Trần Lâm, Đinh Bộ Lĩnh đã biết đường binh liên xin phò tá Minh Công trở về vùng rừng núi Hoa Lư củng cố sức mạnh, gây thanh thản và dần dẹp yên, thu phục các thế lực địa phương, bình ổn cuộc nội chiến tương tàn. Tương truyền, năm Tân Hợi (951) đời hậu Ngô Vương, Nam Tấn Vương cùng Thiên Sách Vương đem quân đến Kỳ Bố đánh nhưng cả hai đều đại bại trước sức mạnh của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh, phải rút quân về. Đến khi nhà Ngô mất, Đinh Bộ Lĩnh dù hàng được các sứ quân Ngô Xương Xí, phá được Đỗ Động của Nguyễn Cảnh Thạc. Từ đó, Đinh Bộ Lĩnh đánh dần và thắng đấy, được tôn là Vạn Thắng Vương, chỉ trong một năm Đinh Bộ Lĩnh đã bình được các sứ quân, lập thành nghiệp đế. Năm Mậu Thìn (968), Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng

đế, lấy hiệu là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Ấy cũng là cơ duyên của Bộ Lĩnh bởi "thủ lĩnh cơ lâu" đã có một thời đầm mình trong vạt khi đất trời vùng Kỳ Bố, được Trần Lâm truyền dạy cho những chiêu đả binh, vạch kế sách binh trị thiên hạ ngay trên mảnh đất "cuối bãi ven bờ" đầu xanh, mặt ngọt này.

Ông Đoàn Đình Hậu, 88 tuổi, nghệ tư Lạc Đạo, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Ông Đoàn Đình Hậu, 88 tuổi, nghệ tư Lạc Đạo, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình

Ông Vũ Đức Viết, cán bộ hưu trí, tổ 2, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Ông Vũ Đức Viết, cán bộ hưu trí, tổ 2, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình

Đình Lộng xưa tọa lạc trên mảnh đất khá rộng bên cạnh quốc lộ 39B, có tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, phía trước có hồ sâu, thế đất long hổ, hổ tụ. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, đình còn là nơi họp của Việt Minh. Thực hiện tiêu thổ kháng chiến, đình bị hư hại rất nhiều. Hiện nay, cháu con làng Cựu Lộng cũng như dân phường Trần Lâm đã tôn tạo lại đình khung trang nghiêm vẫn giữ được nét xưa đình cũ để đời đời con cháu ghi công tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công bảo vệ biên cương, bờ cõi nước Nam.

Đình Cựu Lộng ngày nay). Thấy nghĩa tình lớn lao, sâu nặng của Điện Tiên Đô chỉ huy sứ với tướng công, Ngô Văn Kháng cảm phục xin hàng. Dẹp yên Kháng, Bùi Quang Dũng được vua Đinh hết lời khen ngợi và phong chức "Trần đống Tiết sử" trị sở đóng tại Kỳ Bố kiêm thống lý ba đạo. Nguyên cơ là Kỳ Bố vốn là vùng cửa biển, cửa sông, lau lách rậm rạp, thường có cá kinh bơi lội, nhân dân gọi là cá thần, lại thêm nhiều loại giao long (rắn, rết) cắn phá làm dân người bị thương nên người dân không dám bén mảng đến. Một hôm, Bùi Quang Dũng đi thuyền trên đoạn sông vùng Kỳ Bố, ông sợ y đánh rơi viên ngọc quý, cá thần nuốt mất, bơi đi. Lúc này ông đang cho cư dân khai khẩn đất hoang, vua Đinh thấy vậy liền đặt tên là Hàm Châu và ban thái ấp cho Bùi Quang Dũng. Là thay, các loại giao long, cá thần cũng tự đứng biến đi, trả lại về thanh bình cho Kỳ Bố.

theo đường chim bay khoảng 20km. Hàng năm, dân làng Lạc Đạo, xã Hồng Quang, tỉnh Nam Định và làng Cựu Lộng, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình đều mở hội tưởng nhớ công lao tướng công Trần Lâm nhằm ngày sinh của ông (18 tháng 8 âm lịch). Một học giả người Mỹ tên là Keith Weller Taylor, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Việt Nam thế kỷ IX, X đã viết nhận xét của mình về vùng đất Kỳ Bố Hải khẩu trong cuốn "Việt Nam thế kỷ thứ X" như sau: "Đây là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa quan trọng thông thương giữa Hoa Lư và Kỳ Bố Hải khẩu". Nhìn nhận của một sử gia nước ngoài về vị thế đặc biệt của Kỳ Bố Hải khẩu càng tôn thêm giá trị quan trọng đối với sự ra đời của nước Đại Cồ Việt. Tướng công Trần Lâm và Đinh Bộ Lĩnh đều có "con mắt xanh" với Kỳ Bố, chọn vùng đất này cất cơ dựng tan "thập nhị sứ quân". Sử cũ còn bàn, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn "thập nhị sứ quân" không chỉ do có chí khí lớn, vận hội lớn mà một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là ông sớm chọn dựa Minh Công ở vùng đất Lạc Đạo của Kỳ Bố Hải khẩu để nương thân và nhen nhóm xây dựng lực lượng. Một căn cứ địa vững chắc đủ mạnh về quân lương giúp người anh hùng thực hiện ước vọng lớn lao thống nhất giang sơn.

1.300 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 700 hộ nghèo được vay tín dụng với tổng kinh phí 25 tỷ đồng và 600 hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng với tổng kinh phí 22 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Ngoài ra, 35 hộ cận nghèo được vay tín dụng học sinh, sinh viên với tổng kinh phí 24 tỷ đồng; hỗ trợ 420 hộ nghèo về nhà ở với số tiền 10,5 tỷ đồng; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho 13.395 lượt học sinh; chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho 9.534 lượt học sinh...

NGUYỄN CƯỜNG

Kiểm tra 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm

Nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm được sản xuất, tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu năm 2017, từ ngày 18/9 đến ngày 4/10, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tiến hành kiểm tra tại 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm, cơ sở thu mua thủy hải sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với kiểm tra thực tế tại các cơ sở, đoàn đã tiến hành lấy 18 mẫu thực phẩm, kết quả kiểm tra nhanh không phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm. Nhìn chung, các cơ sở tuân thủ tốt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến; dụng cụ vệ sinh sạch sẽ, ghi chép và lưu hồ sơ giấy tờ liên quan đầy đủ. Tuy nhiên, về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tồn tại một số vấn đề như còn tồn dụng quỹ đất của gia đình cho hoạt động sản xuất; đặc biệt, trong chế biến cá, các hộ sử dụng vại, sùn, sắn để để phơi cá. Việc bảo đảm an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ trong sản xuất chưa được quan tâm, nhất là các cơ sở chế biến bảo quản thủy sản và sản xuất đá lạnh.

NGÂN HUYNH

VŨ THƯ Khai trương cơ sở điều trị Methadone số II

Sáng ngày 5/10, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vũ Thư tổ chức khai trương cơ sở điều trị Methadone số II đặt tại Trạm Y tế xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

Ngoài tranh thủ hệ thống cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã Vũ Tiến, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đầu tư 150 triệu đồng cải tạo, nâng cấp cơ sở, lắp đặt đầy đủ trang thiết bị bảo đảm yêu cầu như phòng cấp thuốc, phòng chờ, tiếp đón, kết dính thuốc, bơm thuốc... Trước đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trạm Y tế xã Vũ Tiến đã được tập huấn nghiệp vụ về điều trị Methadone. Trung tâm Y tế dự phòng huyện cũng phân công cán bộ hàng ngày đến hỗ trợ công tác điều trị. Từ ngày 5/10, cơ sở điều trị Methadone số II của huyện Vũ Thư đã có 6 bệnh nhân đến sử dụng thuốc, phần đầu đến năm 2018 cơ sở sẽ thu hút từ 60 - 70 bệnh nhân tới điều trị.

Toàn huyện Vũ Thư hiện có 214 đối tượng nghiện đang sinh sống tại cộng đồng có hồ sơ quản lý, trong đó riêng xã Vũ Tiến có 55 đối tượng, nhiều nhất huyện. Cơ sở điều trị Methadone số II đi vào hoạt động tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí đi lại và thu hút đối tượng ở các xã xa trung tâm huyện, đặc biệt đối tượng tại địa bàn xã Vũ Tiến đến điều trị.

QUYNH LŨU

THÔNG BÁO
Tặng cơ cấu giải thưởng xổ số Lô tô Thái Bình
 Từ ngày 10/10/2017, Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thực hiện tặng cơ cấu giải thưởng xổ số Lô tô 2 số lên 70 lần mệnh giá về mua.
 Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo để Quý khách hàng biết và tích cực tham gia mua vé dự thưởng; vừa ích nước! vừa lợi nhà!
Chúc các bạn may mắn trúng thưởng!
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH